

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน จุรี วิจิตรนบดี

บัญชีมหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุศรี เที้ยศิริเพชร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ เลหาวิสุทธิ	กรรมการ
อาจารย์ ธาณี ศิริสกุล	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 250 ราย จำแนกเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 20 ราย ผู้รับจ้างทำบัญชี 30 ราย นักวิชาการ 40 ราย เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐบาล 10 ราย และพนักงานฝ่ายบัญชีของธุรกิจเอกชน 150 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษา คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / PC+ และสถิติต่าง ๆ ประกอบด้วย ความถี่ และค่าร้อยละ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 66.4 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 33.6 เป็นเพศชาย ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 61.6 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 44.4 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 85.2 สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี ร้อยละ 41.2 เป็นผู้มีตำแหน่งเป็นพนักงานบัญชีในธุรกิจเอกชน และร้อยละ 26.8 เป็นธุรกิจซื้อขายสินค้า

จุรี วิจิตรนบดี. 2543. “ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Knowledge and Understanding about Accounting Standards for the Accountants Profession in Muang District Chiang Mai Province.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดยภาพรวมแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีระดับปานกลาง กล่าวคือ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีในระดับปานกลาง ร้อยละ 44.8 และมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในระดับสูงสุด ร้อยละ 75.6 ได้แก่ มาตรฐานการบัญชีเรื่อง การรับรู้รายได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีความรู้สูงสุดร้อยละ 49.6 ได้แก่ มาตรฐานการบัญชีเรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และเรื่อง แม่บทการบัญชี

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีสูงสุดร้อยละ 95.0

ดังนั้นจะเห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ยังมีความรู้และความเข้าใจในระดับปานกลาง และเป็นความเข้าใจในมาตรฐานฉบับที่ไม่มีการปรับปรุง เช่น มาตรฐานการบัญชีเรื่อง การเข้าซื้อทางด้านผู้ให้เช่า แต่หากเป็นมาตรฐานฉบับที่ออกใหม่ เช่น มาตรฐานการบัญชีเรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา หรือ มาตรฐานการบัญชีเรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีมีความเข้าใจในระดับต่ำ

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยการติดตามข่าวสารจากสมาคมักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมกันนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีของไทย ควรมีการกระจายข่าวสารออกไปยังภูมิภาค และควรมีการจัดอบรมประชุม สัมมนา ในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีได้พัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

จรี วิจิตรนบดี. 2543. “ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Knowledge and Understanding about Accounting Standards for the Accountants Profession in Muang District Chiang Mai Province.”
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.